
sþ. 37. Fyrirspurn [37. mál]
til menntamálaráðherra um rekstur fréttastofa Ríkisútvarpsins.

Frá Inga Birni Albertssyni.

1. Er nauðsynlegt að Ríkisútvarpið, sem rekur útvarpsstöð með tveim rásum og eina
sjónvarpsstöð, haldi úti tveim fréttastofum?

2. Hvað kostar féttaöflun frá erlendum fréttastofum?
3. Hver er kostnaðurinn af fréttamönnum er starfa erlendis á þeim stöðum þaðan sem

keyptar eru fréttir, annaðhvort frá þarlendum fréttastofum eða alþjóðlegum frétta-
stofum?


